



รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะศึกษาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป)

ที่	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	หลักสูตร	Scan QR Code เข้าสัมภาษณ์
1	นางสาว	กฤติญาภรณ์	ยานศิริ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
2	นางสาว	อินทอร	อ่อนภูษา	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
3	นาย	อภิสิทธิ์	แจ่มใส	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
4	นางสาว	รุ่งไพลิน	อุปฮาด	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
5	นางสาว	พัชรภา	หัสวงศ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
6	นางสาว	กัญญาณัฐ	สังเกตกิจ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
7	นางสาว	สโรชา	หงษ์ทอง	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
8	นางสาว	ภัทราพร	คำดี	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
9	นางสาว	มณฑนา	ตุลาสัย	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
10	นางสาว	เกตุธิดา	เปนะนาม	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
11	นางสาว	สุพรรณิการ์	ว่องไว	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
12	นาย	เจษฎา	อังคะแสน	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
13	นางสาว	อภิญา	พวงศรีเคน	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
14	นางสาว	จิรารัตน์	ศรีอุดร	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
15	นางสาว	อภิญา	ทาราตรี	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
16	นางสาว	ชัชราพร	นามจุมจิ่ง	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
17	นางสาว	สุพัตรา	พญาธรรม	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
18	นางสาว	จิรภิญญา	สุขวาปี	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
19	นางสาว	พัชรภรณ์	แสงเขียว	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
20	นางสาว	สรลชนา	สุวรรณโชติ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
21	นางสาว	บุษกร	บำรุงเชื้อ	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
22	นางสาว	ลลิตา	จันทร์ทุม	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
23	นางสาว	สุพิชชา	อาจอุดม	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
24	นางสาว	ณัฐธิดา	จันทิมาลัย	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
25	นางสาว	จุฑามาศ	ปรางนวล	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
26	นางสาว	หฤทัย	บำรุง	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
27	นางสาว	พิมพ์กานต์	ภูงามแสง	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
28	นางสาว	พรจรัส	ชัยสุข	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
29	นางสาว	สุภาภรณ์	จันครา	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
30	นางสาว	พรณภา	พิชัยเขต	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
31	นางสาว	ปิยะนัฏดา	อินตะไชย	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	



รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป)

ที่	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	หลักสูตร	Scan QR Code เข้าสัมภาษณ์
32	นางสาว	ณัฐธิดา	รัตนไตร	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
33	นางสาว	สุดา	ปิ่นรุฬห์	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
34	นาย	จักรฐิวัชร	วิวัชรธณไพศาล	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
35	นางสาว	ลัดดาวรรณ	เลิศสงคราม	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
36	นางสาว	วิรัญญา	นระทัต	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
37	นางสาว	อิสริยา	ทิพบาง	ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน	
38	นางสาว	ปภัสรา	ศิริมาลา	วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์	สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์
39	นางสาว	รัตนดาวรรณ	ภักดีจุ	วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์	สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์
40	นาย	กนกพล	เก่งการนา	วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์	สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์
41	นางสาว	ธันยมัย	แพงวงษ์	วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์	สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์
42	นาย	ไทรนาวุฒิ	ป่องเรือ	วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์	สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์
43	นาย	อนรรักษ์	ติระศรี	วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์	สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์
44	นางสาว	สุพรรณษา	แก้วมะ	วท.บ. วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ	สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์
45	นาย	ศิริวัฒน์	ถิทร์ประไพ	วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์
46	นาย	พันธวัฒน์	วงศ์ชานา	วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์
47	นางสาว	พรดารา	คชบัว	วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์
48	นาย	ณัฐวุฒิ	ไชยชาติ	วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์
49	นางสาว	ศศิธร	บัวทอง	วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์
50	นางสาว	จิราพรรณ	ฉินทสงเคราะห์	วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์
51	นางสาว	ธนพร	แก้วศรีนวม	วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์